

# 'CHAYO' ชื่อหนี้แบงก์ 188 ล้าน ดอกเส้า เชื่อมธุรกิจจ่อสั่งหาปีหน้า

**กันหุ้** - CHAYO เชื้อสัญญาชื่อหนี้ TMB มูลค่า 188 ล้านบาท ดันพอร์ตพุ่งขึ้นเป็น 9.2 พันล้านบาท จากเป้าที่วางไว้ 1 หมื่นล้านบาท แยมอยู่ระหว่างชื่อหนี้เข้าพอร์ตเพิ่มอีก 6 ตีล มูลค่า 8 พันล้านบาท การันตีรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนธุรกิจจ่อสั่งหาทรัพย์สิน คาดชัดเจนปีหน้า

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทได้เซ็นสัญญาชื่อหนี้ด้วยคุณภาพจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ประเภทหนี้มีหลักประกัน (Home Loan หรือ Mortgage Loan) มูลค่า 188 ล้านบาท → **อ่านต่อหน้า 31**



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

ประมาณ 5,000 ล้านบาท

● **ใส่เกียร์เดินทางตามแผน**

ด้านธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ คาดจะเห็นความชัดเจนได้ภายในปีนี้ และน่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในต้นปี 2562 หนึ่งตามที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อขอใบอนุญาตในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Nano Finance และสินเชื่อ Pico Finance และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทถือหุ้น 70% ร่วมกับนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ถือหุ้น 30% มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท

"เราทำธุรกิจอยู่ 3 ประเภท คือ เจริญรุ่งเรืองหนี้สิน ธุรกิจชื่อหนี้ด้วยคุณภาพจากแบงก์มาบริหาร และธุรกิจบริการ หรือคอลเซ็นเตอร์ โดยธุรกิจหลักๆ จะมาจากการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพมาบริหาร ตอนนั้นเราได้หนี้จาก TMB เข้ามาแล้ว 188 ล้านบาท ส่วนธุรกิจบริการ เรามีแผนจะผลักดันให้มีการเติบโตสูงขึ้น เพราะที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 1-2% แต่เรามีแผนอยากผลักดันให้เติบโตเพิ่มขึ้น 4-5% จากธุรกิจใหม่คือปล่อยสินเชื่อ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ คาดจะเห็นความชัดเจนในช่วงปีหน้า โดยแผนการลงทุนอาจจะร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เราขอคุณตอบแทนก่อนว่าจะเป็นอย่างไร" นายสุขสันต์กล่าว

**CHAYO** (ต่อจากหน้า 3)

ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 9,200 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายปีนี้ที่ปรับการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างระดมเพิ่มเพื่อซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ตีล มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท โดยบริษัทคาดหวังจะซื้อหนี้ด้วยคุณภาพมาได้อีก 1-2 ตีล เพื่อผลักดันพอร์ตให้เติบโตตามแผน

● **ซบพอร์ตลุยแผนปีหน้า**  
ส่วนเป้าหมายรายได้ปีนี้ บริษัทยังคงมั่นใจว่าจะ

เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือมีโอกาสทำได้มากกว่าเป้าหมาย โดย 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 121.44 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 38.52 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนรายได้หลักจะมาจากการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร 70-80% ส่วนที่เหลือจะมาจากธุรกิจการเจรจา ติดตามเร่งรัดหนี้สิน รวมถึงธุรกิจบริการอื่นๆ

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปีหน้า หรือปี 2562 บริษัทเตรียมจะประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เพื่ออนุมัติการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนเบื้องต้นคาดว่าจะมีธุรกรรมจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ และบริษัทตั้งเป้าจะซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร